

**สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**  
**ด้านบริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑**

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. การทบทวนร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี่ยงเบนและค่าเดินทางของพยานซึ่งมาให้ความเห็นหรือถ้อยคำ พ.ศ. ....

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาทบทวนร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี่ยงเบนและค่าเดินทางของพยานซึ่งมาให้ความเห็นหรือถ้อยคำ พ.ศ. .... ซึ่งได้ปรับแก้ตามความเห็นที่ประชุมในคราวประชุมด้านบริหาร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมายและคดี แก้ไขปรับปรุงถ้อยคำให้ถูกต้องและเหมาะสมตามความเห็นที่ประชุม และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ....

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ พ.ศ. .... โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมายและคดี แก้ไขปรับปรุงถ้อยคำให้ถูกต้องและเหมาะสมตามความเห็นที่ประชุม และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลและคณะอนุกรรมการข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลและคณะอนุกรรมการข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมายและคดี แก้ไขปรับปรุงถ้อยคำให้ถูกต้องและเหมาะสมตามความเห็นที่ประชุม และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. การประชุม Multi-stakeholder Asia Consultation on Applying a gender lens to the UN Guiding Principles on Business and Human Rights ณ Ashoka University, Sonipat, ประเทศอินเดีย

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง UN Working Group on Business and Human Rights และ Genpact Centre for Woman's Leadership ร่วมกับ United Nations Development Programme Asia-Pacific และ UN Woman ได้มีหนังสือเชิญ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมหารือระดับภูมิภาคเอเชียในหัวข้อ Multi-stakeholder

Asia Consultation on Applying a gender lens to the UN Guiding Principles on Business and Human Rights ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ Ashoka University, Sonipat, ประเทศอินเดีย และขออนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้แทน ประกอบด้วย นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ที่รับผิดชอบงานด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน) จำนวน ๑ คน

**๕. การประกาศใช้บังคับมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานตุลาการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. ๒๕๖๑**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานตุลาการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

**๖. ร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการกลั่นกรองรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและข้อเสนอแนะ**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการกลั่นกรองรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและข้อเสนอแนะ โดยมีองค์ประกอบรวมทั้งสิ้น จำนวน ๙ คน โดยมีประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานคณะกรรมการทำงาน คณะทำงาน จำนวน ๕ คน คณะทำงานและเลขานุการ จำนวน ๑ คน และคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน ๒ คน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมต่อไป